

KỶ NIỆM 49 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2024)

Tinh thần 30/4 - động lực hiện thực hóa các chỉ tiêu nhiệm kỳ

Chiến tranh đã qua đi gần 50 năm, nhưng thời khắc lịch sử chiếc xe tăng của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng húc đổ cổng Dinh Độc lập ngày 30/4/1975 vẫn còn in sâu trong tâm trí hàng triệu người con đất Việt. Thắng lợi của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất nước nhà.

Chiến thắng 30/4/1975 sẽ mãi mãi đi vào lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc như một bản trường ca bất tử, hào hùng, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại ấy, với tinh thần "Tất cả vì miền Nam ruột thịt", cùng với cả nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đóng góp cho tiền tuyến lớn miền Nam 29 vạn tấn lương thực, 15 vạn tấn thực phẩm; gần 25.000 thanh niên nhập ngũ. Trong đó, có 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh trực tiếp

mà Đảng bộ tỉnh xác định là phải tích cực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống cho nhân dân và xây dựng tỉnh phát triển "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc". Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đó, Yên Bái đã và đang tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong nhân dân trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ; đề ra các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) gắn với thực hiện



Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với đoàn viên, thanh niên về công tác chuyển đổi số.

hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc", trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030. Đồng thời, xác định 19 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện để đạt được mục tiêu đó. Đến nay, sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện, tất cả các mục tiêu này đang từng bước được hiện thực hóa. Trong đó, chỉ số hạnh phúc đã thực sự trở thành động lực, nền tảng tinh thần quan trọng, thể hiện quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Kết quả tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân từ đầu nhiệm kỳ của tỉnh đạt 7,86%/năm, đứng thứ 3/14 tỉnh trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, cao hơn mục tiêu nghị quyết Đại hội 7,5% năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách Nhà nước vượt cao so với dự toán trung ương giao và tăng đều qua các năm. Giải ngân vốn đầu tư công luôn nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cao nhất nước; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông kết nối vùng, liên vùng; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia là 73,8%; số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế là 89%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,6%; Yên Bái trở thành tỉnh thứ 24 trong cả nước đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và tỉnh thứ 18 đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, chất lượng giáo dục mũi nhọn đạt mức khá trong vùng; trung bình mỗi năm đào tạo nghề, giải quyết việc làm mới cho từ 18.000 - 20.000 lao

động; tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 66%. Đặc biệt ấn tượng là kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Yên Bái tiếp tục là điểm sáng khu vực Tây Bắc với 105 xã đạt chuẩn NTM, bằng 70% tổng số xã toàn tỉnh; trong đó, có 33 xã NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao, 4/9 đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ XDNTM; tỷ lệ giảm hộ nghèo tại các huyện 30a đạt bình quân 7,66%, vượt 2,66% mục tiêu Trung ương giao; bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn, phát huy gắn với phát triển du lịch; công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được thực hiện tốt, góp phần tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được Tỉnh ủy đặc biệt chú trọng. Theo đó, tỷ lệ tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 90%, tỷ lệ cán bộ, đảng viên nêu gương tốt cũng đạt trên 90%; số lượng kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt trên 1.900 đảng viên, vượt mục tiêu Nghị quyết; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường; chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp được cải thiện; sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc được phát huy, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được củng cố ngày càng vững chắc.

Thành quả đó, không chỉ nhờ Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, mà còn không

ngừng đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, tinh thần "dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong các chương trình hành động vì hạnh phúc của nhân dân" trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đặc biệt, trong nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội địa phương năm 2024, các hoạt động hưởng tới kỷ niệm 124 năm thành lập tỉnh, tinh thần chiến thắng 30/4 chính là động lực quan trọng cổ vũ, khích lệ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái phát huy nội lực, nắm bắt thời cơ, biến khó khăn thành thuận lợi, biến thách thức thành cơ hội để hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Vì vậy, cùng với đổi mới phương thức lãnh đạo, Đảng bộ tỉnh còn phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ và bản lĩnh, tinh thần năng động, sáng tạo, quyết tâm và khát vọng phát triển vì hạnh phúc của nhân dân với phương châm "Quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, bất phá, hiệu quả" mà Chương trình hành động số 188 đã đề ra. Theo đó, Yên Bái sẽ vươn lên mạnh mẽ, giành nhiều thắng lợi ấn tượng, sớm về đích các chỉ tiêu, nhiệm vụ bằng quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Phát huy tinh thần Đại thắng mùa xuân 1975, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.

THANH HƯƠNG



Đồng bào các dân tộc vùng cao, vùng sâu của tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới.

tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường miền Nam và có tới 2.364 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, 1.717 thương, bệnh binh đã gửi lại thanh xuân và một phần máu thịt của mình cho đất nước nở hoa độc lập, kết quả tự do.

Hôm nay, trong sự nghiệp đổi mới mạnh mẽ của đất nước, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đang tiếp tục phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ra sức thi đua lao động, sản xuất, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024). Kế thừa những thành quả vĩ đại của Chiến thắng lịch sử 30/4 các thế hệ cha ông đã xây dựng, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu quả tổ chức, quản lý, điều hành của các cấp chính quyền từ tỉnh tới cơ sở và phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, suy thoái, tiêu cực, tệ nạn xã hội..., góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo đó, nhiệm kỳ 2020 - 2025, là địa phương mạnh dạn đi đầu trong cả nước, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã đưa "Chỉ số hạnh phúc" vào Nghị quyết Đại hội XIX với mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân qua các năm, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ tăng chỉ số hạnh phúc lên 15%. Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh cũng xác định mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo